

ประจำวันที่ 3-9 ธันวาคม 2557

คลอดแผนขายข้าวเดินสายตะวันออกกลาง-แอฟริกา

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 19 ธ.ค.นี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.) โดยกระทรวงพาณิชย์จะเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล ซึ่งยอมรับว่าต้องมีการเร่งระบายข้าว แต่ข้าวก็มีทั้งคุณภาพดีและไม่ดี แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า บางครั้งข้าวที่ต้องการจะขายจะอยู่ในของโกดัง ทำให้ไม่สามารถนำออกมาขายได้ ซึ่งต้องหาวิธีการว่าจะระบายอย่างไร

ส่วนแนวทางระบายแบบยกคลัง เป็นเพียงแนวความคิดหนึ่งเท่านั้น ซึ่งต้องประเมินข้อดีข้อเสียของวิธีการนี้ในที่ประชุมให้ชัดเจนก่อนหาข้อสรุป การระบายที่ยังให้เดินหน้าต่อคือการประมูลข้าวเป็นการทั่วไป เพราะมีความยุติธรรมและโปร่งใส สามารถอธิบายได้ ไม่มีการฮั้ว ส่วนกรณีให้เอกชนเสนอซื้อโดยตรงสามารถทำได้ แต่ต้องผ่านกระบวนการและช่องทางของทางราชการที่ถูกต้องเป็นธรรมและโปร่งใส

นอกจากนี้กำลังอยู่ระหว่างจัดทำแผนการโปรโมทข้าวของไทย ซึ่งตนกำหนดจะเดินทางไปนำเอกชนไปขายข้าวด้วยตนเอง เบื้องต้นกำหนดให้ตลาดตะวันออกกลาง ซึ่งมีความต้องการข้าวคุณภาพดีเป็นหนึ่งในแผนการโปรโมท ส่วนตลาดแอฟริกาจะกำหนดให้เป็นข้าวคุณภาพทั่วไป ตามความต้องการตลาด คาดว่าจะได้ข้อสรุปรายละเอียดการเดินทางเร็วๆ นี้

สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวในปัจจุบัน ซึ่งพบว่าการแข่งขันดีมีพรราคาข้าวจากคู่แข่งเช่น เวียดนาม นั้น พล.อ. ฉัตรชัย กล่าวว่า ไม่รู้สึกเป็นกังวล เพราะไทยมีจุดยืนการขายข้าวที่จะไม่ขายราคาถูกจนเกินไป แต่ต้องขายในราคาเหมาะสม และไม่เห็นด้วยกับการแข่งขันเพื่อลดราคาเพื่อแย่งตลาดกันเพราะจะส่งผลเสียต่อทิศทางราคาตลาดโลกในอนาคต

ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ แจ้งว่าถึงคาดการณ์การผลิตและการค้าข้าวไทยว่า ปี 2557/58 คาดสต็อกข้าวทั้งปีอยู่ที่ 24.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14.9% เทียบกับปีการผลิต 2556/57 ผลผลิต 23.4 ล้าน ลดลง 4.5% การบริโภค 10.9 ล้านตัน ไม่เปลี่ยนแปลง โดยส่งออก 10 ล้านตัน ลดลง 4.8% สำหรับการส่งออก 10 เดือนแรกของไทย (ม.ค.-ต.ค.) 2557 ปริมาณ รวม 8.77 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 62% มูลค่า 4.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 19% ตลาดสำคัญได้แก่ เบนิน 9.9 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 25.95% ไนจีเรีย 9.7 แสนตัน เพิ่มขึ้น 1,450% จีน 5.91 แสนตัน เพิ่มขึ้น 188% โกตดิวัวร์ 5.5 แสนตัน เพิ่มขึ้น 130%

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

“พาณิชย์” ระบายข้าว 4 แสนตัน ธ.ค.นี้ “ฉัตรชัย” หนักใจสต็อกเยอะ แคมคุณภาพต่ำ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอให้มีการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลปริมาณ 4 แสนตันภายในเดือน ธ.ค.นี้ โดยได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะคณะกรรมการระบายข้าวจัดทำที่ไอราร์เพื่อเปิดประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลต่อไป

ทั้งนี้ สัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้าวที่มี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าได้ตรวจสอบคุณภาพข้าวเสร็จสิ้นแล้ว มีข้าวสารในสต็อกจำนวน 17 ล้านตัน เป็นข้าวคุณภาพดี 10% หรือประมาณ 2 ล้านตัน เป็นข้าวคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน 80% โดยลักษณะภายนอกเหลืองบางส่วน 14 ล้านตัน เป็นข้าวเสื่อมคุณภาพจำนวน 4% หรือจำนวน 7 แสนตัน และเป็นข้าวหายอีก 2 แสนตัน

“ตอนนี้ข้าวในสต็อกรัฐบาลมีเป็นจำนวนมาก หากเป็นเอกชนคงระบายได้หมดภายใน 1 ปี อาจยอมขาดทุน หรือคัดลอสต์ออกไปให้หมด แต่เมื่อเป็นรัฐบาลไม่สามารถทำได้อย่างนั้นได้ เพราะการขายจะต้องตอบคำถามให้ได้ว่าทำไมถึงขายราคานี้ แต่จะพยายามระบายออกไปให้ได้มากที่สุด เพื่อลดความเสียหาย และไม่กระทบต่อราคาข้าวในตลาด” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

อย่างไรก็ตาม ได้เสนอ นบข.เพื่อพิจารณากรอบวิธีการระบายข้าวเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับคุณภาพข้าวในสต็อกของรัฐบาล โดยในส่วนของข้าวที่มีคุณภาพต่ำและเสื่อมคุณภาพจะให้วิธีการที่แตกต่างจากกรอบเดิม และยังคงเสนอให้มีการระบายข้าวแบบยกคลังเพื่อให้ปริมาณข้าวระบายได้อย่างรวดเร็วขึ้นด้วย

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้อธิบดีกรมการค้าภายในรายงานสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกมาให้ตนรับทราบทุกวัน เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาในช่วงที่ผลผลิตข้าวเปลือกออกสู่ตลาด และผลักดันให้ราคาข้าวเปลือกเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยในวันที่ 18 ธ.ค. ตนพร้อม รมว.เกษตรและสหกรณ์จะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาข้าวที่จังหวัดยโสธร เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกในปี 2557/58 ในพื้นที่ดังกล่าว

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า คาดว่าจะสามารถประกาศที่โออาร์เปิดประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาลปริมาณ 4 แสนตันได้ภายในสัปดาห์นี้ โดยข้าวที่จะนำมาเปิดประมูลเป็นข้าวขาวและปลายข้าวขาว เนื่องจากผลผลิตข้าวขาวฤดูกาลใหม่ยังไม่ออกสู่ตลาด ทำให้ระบายได้แบบไม่กระทบราคาตลาด

ส่วนความคืบหน้าการเจรจาขายข้าวให้รัฐบาลจีน 2 ล้านตันต้องรอข้อสรุปในระดับนโยบายก่อน โดยการขายข้าวยืนยันว่าไม่ใช่การทำบาร์เตอร์เทรดกับจีน แต่จะเป็นการเจรจาไปพร้อมกับการให้เงินเข้ามาลงทุนรถไฟไฟฟ้าในไทย โดยในส่วนของการลงทุนรถไฟก็ทำไป การซื้อข้าวก็ซื้อและจ่ายเงินกันตามปกติ

[ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์](#)

เวียดนามตีพิมพ์ราคาสู่ปีหน้าตลาดข้าวแข่งดู

แหล่งข่าวจากผู้ส่งออกข้าว เปิดเผยว่า ได้รับการทาบทามจากกระทรวงพาณิชย์ ให้ร่วมเดินทางไปโรดโชว์ยังตลาดข้าวที่สำคัญ เช่น แอฟริกา มาเลเซีย และตะวันออกกลาง เพื่อดึงตลาดที่เคยเป็นของไทยก่อนหน้านี้ และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเพื่อให้การส่งออกข้าวปี 2558 เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่า 10 ล้านตัน เช่นเดียวกับปี 2557 ที่คาดว่าทั้งปีจะส่งออกข้าวได้ถึง 11 ล้านตัน

รูปแบบการโรดโชว์จะมีทั้งภาครัฐและเอกชน เดินทางไปพบปะลูกค้าร่วมกัน หากตลาดใดมีความต้องการทำการค้าแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ก็จะให้กรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการ แต่หากตลาดใดต้องการทำการค้ากับเอกชน แต่ให้รัฐเป็นผู้รับรองสัญญาการซื้อขาย หรือ รัฐกับเอกชน (จีทูพี) ก็จะให้เอกชนที่มีศักยภาพดำเนินการได้ทันที รวมถึงถ้าเอกชนมีความสามารถทำตลาดกันเอง (พีทูพี) ก็สามารถทำได้

แหล่งข่าวกล่าวว่า ปีหน้าคาดว่าตลาดจะยังมีการแข่งขันสูงเนื่องจากอินเดียและปากีสถาน ที่เดิมคาดว่าจะมีผลผลิตน้อยกลับไม่เป็นไปตามนั้น การเร่งทำตลาดจะช่วยให้ไทยมีแหล่งรองรับสินค้าสำรองไว้ สำหรับแผนการส่งออกข้าวของกระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบัน ประกอบด้วย การเร่งรัดส่งออกข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวและข้าวหนึ่งไปยังตลาดแอฟริกา และตะวันออกกลาง รวม 2 ล้านตัน ส่งออกข้าวหอมมะลิและข้าวขาว ไปตลาดมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 7 แสนตัน ข้าวหอมมะลิและข้าวขาวฤดูกาลใหม่ ไปยังจีน 3 แสนตัน ข้าวหอมมะลิ ข้าวคุณภาพดี ไปยังฮ่องกงและสิงคโปร์ 2 แสนตัน

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า สถานการณ์ตลาดส่งออกปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงมาก โดยเฉพาะเวียดนามที่เสนอขายข้าวในราคาต่ำกว่าไทยเฉลี่ยตันละ 15 ดอลลาร์ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวลดลง โดยม.ค. -20 พ.ย. เวียดนามส่งออกข้าวได้เพียง 5.5 ล้านตัน ต่ำกว่าปีก่อนที่ส่งออกได้ถึง 6.1 ล้านตัน หรือลดลงประมาณ 10.1% ซึ่งการเปิดประมูลข้าวของอิรักล่าสุด เวียดนามเสนอราคาข้าวขาวต่ำกว่าไทยถึงตันละ 18 ดอลลาร์คาดว่าเวียดนามน่าจะชนะการประมูลในครั้งนี้

“ตอนนี้เวียดนาม เร่งตีพิมพ์ราคาข้าวลงมาอย่างมาก หลักๆ ก็เพื่อแข่งกับไทย ทำให้สมาคมอาหารเวียดนามได้ประกาศกำหนดราคาส่งออกขั้นต่ำ โดยให้ข้าวขาว 25% ต้องขายไม่ต่ำกว่า ต้นละ 380 ดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนข้าวชนิดอื่นยังขายได้เสรี ซึ่งถ้าเวียดนามขายข้าวราคาต่ำมากๆ ก็จะไม่เป็นผลดีกับข้าวไทยเพราะช่วงปลายเดือนพ.ย.ที่ผ่านมา มีข่าวว่าไทยจะระบายสต็อกข้าวก็ยิ่งทำให้ราคาข้าวเวียดนามลดลงมาอีกตันละ 15-30 ดอลลาร์ ซึ่งไม่ดีต่อภาพรวมราคาตลาดโลกแน่” แหล่งข่าวกล่าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ดึงเอกชนโรดโชว์ขายข้าว

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้ทำแผนการทำตลาดส่งออกข้าวปี 58 พร้อมเชิญผู้ส่งออกให้เตรียมตัวเดินทางไปโรดโชว์ยังตลาดข้าวสำคัญของไทย เช่น แอฟริกา มาเลเซีย และตะวันออกกลาง เพื่อดึงตลาดที่เคยเป็นของไทยกลับคืนมา และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้มากขึ้น เพื่อให้การส่งออกข้าวปีหน้าเป็นไปตามเป้าหมายเบื้องต้นที่มากกว่า 10 ล้านตัน เช่นเดียวกับปี 57 ที่คาดว่าจะส่งออกข้าวได้ถึง 11 ล้านตัน

สำหรับรูปแบบการโรดโชว์ จะมีทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันเดินทางไปพบปะลูกค้า หากตลาดใดมีความต้องการทำการค้าแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ก็จะทำให้กรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการ แต่หากตลาดใดต้องการทำการค้ากับเอกชน แต่ให้รัฐเป็นผู้รับรองสัญญาการซื้อขาย หรือ รัฐกับเอกชน (จีทูพี) ก็จะทำให้เอกชนที่มีศักยภาพดำเนินการได้ทันที รวมถึงถ้าเอกชนมีความสามารถทำตลาดกันเอง (พีทูพี) ก็สามารถทำได้ โดยการไปโรดโชว์เพื่อทำตลาดนั้น จะขายทั้งข้าวเก่าในสต็อกประมาณ 18 ล้านตัน และข้าวใหม่ปี 57/58 และข้าวนาปรังปี 58

ส่วนราคาที่จะขายนั้น ถ้าเป็นจีทูจี จะยึดราคาตลาดเป็นหลัก จากนั้นค่อยมาเจรจาลดหย่อนในเรื่องของคุณภาพ อัตราเสื่อม และเงื่อนไขเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ราคาที่จะเคาะขายต้องอธิบายได้ ส่วนจีทูพี หรือพีทูจีก็จะใช้หลักการเดียวกันคืออ้างอิงราคาตลาดเป็นหลัก สำหรับแผนการส่งออกข้าวของกระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบัน ประกอบด้วย การเร่งรัดส่งออกข้าวหอมมะลิ ปลายข้าว และข้าวหนึ่งไปยังตลาดแอฟริกา และตะวันออกกลาง รวม 2 ล้านตัน ส่งออกข้าวหอมมะลิและข้าวขาว ไปตลาดมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 700,000 ตัน ข้าวหอมมะลิและข้าวขาวฤดูกาลใหม่ ไปจีน 300,000 ตัน ข้าวหอมมะลิ ข้าวคุณภาพดี ไปฮ่องกงและสิงคโปร์ 200,000 ตัน

อย่างไรก็ตาม แม้ราคาข้าวไทยในขณะนี้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ และระดับราคาตั้งกล่าวน่าจะทรงตัวต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า แต่คาดว่าตลาดจะยังมีการแข่งขันสูง เพราะอินเดียและปากีสถาน ที่เดิมคาดว่าจะมีผลผลิตน้อย เพราะภัยแล้ง กลับไม่เป็นไปตามคาด ดังนั้น การเร่งทำตลาดจะช่วยให้ไทยมีแหล่งรองรับสินค้าสำรองไว้ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศมีเสถียรภาพ

ขณะที่เวียดนาม ใช้กลยุทธ์เสนอขายข้าวในราคาต่ำกว่าไทยเฉลี่ยตันละ 15 ดอลลาร์สหรัฐ เพราะในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวลดลง โดยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-20 พ.ย.57 ส่งออกข้าวได้เพียง 5.5 ล้านตัน จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกได้ 6.1 ล้านตัน ลดลง 10.1% น่าจะทำให้การส่งออกของเวียดนามต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 6.2 ล้านตัน ส่วนกรณีที่ยังเปิดประมูลนำเข้าข้าว 30,000 ตันเมื่อเร็วๆ นี้ คาดว่า เวียดนามน่าจะชนะไทย เพราะเสนอราคาต่ำกว่าข้าวไทยถึงตันละ 18 ดอลลาร์ฯ

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สมาคมอาหารเวียดนามได้ประกาศกำหนดราคาส่งออกขั้นต่ำ โดยกำหนดให้ข้าวขาว 25% ต้องขายไม่ต่ำกว่า ตันละ 380 ดอลลาร์ฯ ส่วนข้าวชนิดอื่นยังขายได้เสรี ซึ่งถ้าเวียดนามขายข้าวราคาต่ำมากๆ จะไม่เป็นผลดีกับข้าวไทย อีกทั้งในช่วงปลายเดือนพ.ย.ที่ผ่านมา มีข่าวว่าไทยจะระบายสต็อกข้าว ก็ยิ่งทำให้ราคาข้าวเวียดนามลดลงมาอีกตันละ 15-30 ดอลลาร์

ที่มา เดลินิวส์

พาณิชย์ เผยผลตรวจดีเอ็นเอข้าวแล้วเสร็จ พบข้าวต่ำกว่ามาตรฐานถึง 14 ล้านตัน

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปีนี้ไทยสามารถกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลกแล้วด้วยปริมาณรวมมากกว่า 10 ล้านตัน และจะเร่งทวงแชมป์ส่งออกข้าวหอมมะลิ

กลับคืนมา หลังจากเสียดลาคให้กับฮ่องกงไป ซึ่งหลังจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ จะเร่งระบายข้าวให้ได้มากที่สุด เนื่องจากสินค้าเกษตรยิ่งเก็บนานจะยิ่งเสื่อมคุณภาพ ประกอบกับผลการตรวจสอบคุณภาพข้าว หรือ ดีเอ็นเอ ที่มีหม่อมหลวงบัณฑิตา ดิสกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานนั้น ได้ตรวจสอบคุณภาพข้าวเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว โดยผลสรุปข้าวในสต็อกมีจำนวน 17 ล้านตัน เป็นข้าวคุณภาพดี เพียงร้อยละ 10 ข้าวคุณภาพคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน เช่น ลักษณะภายนอกเหลืองบางส่วน จำนวนถึง 14 ล้านตัน และข้าวเสื่อมคุณภาพ อีกร้อยละ 4 หรือประมาณ 7 แสนตัน รวมทั้งข้าวหายอีก 2 แสนตัน ซึ่งอยู่ในกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายแล้ว

ดังนั้น จึงเตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายข้าว หรือ นบข. เพิ่มแนวทางการระบายข้าวให้เหมาะสมกับข้าวคุณภาพต่ำ กับข้าวเสื่อมคุณภาพ และเพิ่มการระบายเป็นแบบยกคลัง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการระบายข้าวได้รวดเร็วขึ้น และภายในเดือนธันวาคมนี้ จะเปิดระบายข้าวในสต็อกเพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 4 ของปีนี้ อีก 4 แสนตัน หลังการเปิดระบายข้าวไป 3 ครั้งที่ผ่านมา ระบายข้าวได้แล้ว 3.5 แสนตัน

ส่วนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ข้าวในปี 2558 ที่อยู่ระหว่างจัดทำนั้น โดยจะเน้นสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ค้า ไปจนถึงผู้บริโภค ในการหาความสมดุลของการกำหนดราคาในแต่ละช่วงราคา และมีสัดส่วนที่เป็นธรรม เพื่อให้สุดท้ายชาวนาได้ราคาข้าวตามเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งการส่งเสริมให้ชาวนาหันมาปลูกข้าวคุณภาพ ซึ่งในวันที่ 18 ธันวาคมนี้ ตนจะร่วมเดินทางไปสำรวจแปลงปลูกข้าวหอมมะลิที่จังหวัดยโสธร ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเชิญชวนให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวที่มีคุณภาพ

ที่มา สำนักข่าวไทย

รมว.พาณิชย์ สั่งทำโรดแม็ปการทำงานในปี 58 เน้นเชิงรุก คาดเสร็จ ธ.ค.นี้

รมว.พาณิชย์ สั่งทำโรดแม็ปแผนงานปี 58 เน้นการทำงานเชิงรุกมากขึ้น โดยจะยกระดับราคาสินค้าเกษตรลดค่าครองชีพประชาชน ส่งเสริมการส่งออก คาดเสร็จเดือน ธ.ค.นี้ พร้อมตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการข้าวเปลือกเจ้าดูแลไม่ให้ราคาร่วง ส่วนการประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลเกิดขึ้นในเดือน ธ.ค.นี้แน่นอน ขณะที่กรมการค้าภายในเตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เคาะยุทธศาสตร์ข้าว

"ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติงาน หรือโรดแม็ปการทำงานของกระทรวงพาณิชย์สำหรับปี 58 เพื่อให้การทำงานเป็นเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งในแผนปฏิบัติงานดังกล่าวจะประกอบด้วยยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับราคาสินค้าเกษตร ทั้งข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง รวมถึงผลไม้ต่างๆ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาค่าครองชีพประชาชน ยุทธศาสตร์ด้านการส่งออก รวมถึงยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงการบริหารงานภายในประเทศ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้" พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ กล่าว

รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ต้องวางแผนการทำงานล่วงหน้า และทำงานให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ไม่ใช่ปัญหาเกิดขึ้นแล้วมาตามแก้ อย่างเรื่องข้าวเปลือกเจ้าได้แต่งตั้งคณะกรรมการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน เพื่อวางแผนบริหารจัดการข้าวเปลือกเจ้าที่กำลังจะออกมากในช่วงเดือน มี.ค.58 เป็นต้นไป โดยจะดูแลราคาให้เป็นไปตามภาวะตลาด และให้ผู้ตรวจราชการรายงานความคืบหน้าทุกสัปดาห์

สำหรับการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลขณะนี้เน้นจะเร่งระบายออกให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้ข้าวเสื่อมสภาพมาก คาดว่า จะเปิดประมูลอีกครั้งในเดือน ธ.ค.นี้ ส่วนปริมาณจะเป็นเท่าใดต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน โดยยืนยันว่าการเปิดระบายข้าวแต่ละครั้งจะไม่กระทบกับราคาตลาดภายในประเทศ

ด้านนายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ขณะนี้ กรมฯ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทยที่ได้จากการหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เกษตรกร โรงสี ผู้ส่งออก เสร็จแล้ว คาดว่า จะนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุม(นบข.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้ภายในเดือน ธ.ค.นี้

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ธ.ก.ส.พร้อมปล่อยสินเชื่อชะลอขายข้าวนาปี 57/58 วงเงินกว่า 2.57 หมื่นลพ.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) พร้อมปล่อยสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2557/58 วงเงิน 25,740 ล้านบาท เพื่อเก็บรักษาข้าวเปลือกไว้ที่ยังฉางของเกษตรกรจำนวน 1.5 ล้านตัน และเก็บไว้ที่ยังฉางของสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพจำนวน 5 แสนตัน

"ธ.ก.ส.พร้อมจ่ายเงินสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2557/58 วงเงิน 25,740 ล้านบาท ตามมติของคณะกรรมการ(ครม.) โดยเปิดให้ชาวนาในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้มีการสำรวจความพร้อมของยังฉางของเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร มีความจุข้าวเปลือกได้ไม่น้อยกว่า 4.87 ล้านตัน" นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส.กล่าว

โดยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี เป็นสินเชื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกในช่วงที่ผลผลิตออกมาปริมาณมากและมีราคาตกต่ำ เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกในการชะลอการขาย โดยไม่ต้องพะวงกับปัญหาเรื่องเงินที่จะนำมาใช้จ่ายในครัวเรือนและภาระหนี้สิน โดยสามารถนำผลผลิต คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวตามชั้นคุณภาพมาชื้อกับ ธ.ก.ส.ในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาด เช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้นไม่เกิน 15% สิ่งเจือปนไม่เกิน 2 % ชนิดสีได้ต้นข้าวมากกว่า 36 กรัม ราคาเป้าหมายอยู่ที่ตันละ 16,000 บาท ชาวนาจะได้รับเงินสินเชื่อเพื่อชะลอการขายตันละ 14,400 บาท ส่วนข้าวเปลือกเหนียวราคาเป้าหมายอยู่ที่ตันละ 13,000 บาท ชาวนาจะได้รับเงินสินเชื่อเพื่อชะลอการขายที่ตันละ 11,700 บาท ไม่เกินรายละ 300,000 บาท กำหนดระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ภายใน 4 เดือนนับจากเดือนที่ได้รับเงินกู้

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยังจ่ายเงินให้กับเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรเป็นค่าเช่าและค่าดูแลเก็บรักษาข้าวเปลือกในยังฉางเพิ่มอีกตันละ 1,000 บาท โดยเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรจะต้องเก็บข้าวเปลือกให้มีคุณภาพดีในยังฉางตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ แต่ไม่น้อยกว่า 30 วันขึ้นไป และสำหรับเกษตรกรที่มีความจำเป็นต้องสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมข้าวเปลือกให้มีคุณภาพก่อนนำข้าวเปลือกขึ้นยังฉาง ธ.ก.ส.จะพิจารณาสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมให้อีกไร่ละ 2,000 บาท กำหนดระยะเวลาชำระคืน 2 เดือน โดยเกษตรกรไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ซึ่งเกษตรกรท่านใดสนใจสามารถติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาใกล้บ้าน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นาปรังฟุ้ง 2 ล้านไร่!เดือนไม่ตเสียงขาดน้ำสูง

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ล่าสุด (2 ธ.ค. 57) มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 45,535 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 22,032 ล้านลูกบาศก์เมตร

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ในพื้นที่ภาคเหนือ อาทิ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ มีปริมาณน้ำ 46 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ของความจุอ่างฯ เขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง มีปริมาณน้ำ 57 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 54 ของความจุอ่างฯ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 6,253 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของความจุอ่างฯ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 5,992 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของความจุอ่างฯ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 769 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ของความจุอ่างฯ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนห้วยหลวง จ.อุดรธานี มีปริมาณน้ำ 62 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 46 ของความจุอ่างฯ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น มีปริมาณน้ำ 1,241 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 51 ของความจุอ่างฯ เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 170 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 54 ของความจุอ่างฯ เขื่อนมูลบน จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 72 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของความจุอ่างฯ เขื่อนลำแะ จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 158 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 57 ของความจุอ่างฯ

สำหรับในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก ที่ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำ 902 ล้าน ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 94 ของความจุอ่างฯ เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี มีปริมาณน้ำ 70 ล้านลูกบาศก์ เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 44 ของความจุอ่างฯ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี มีปริมาณน้ำ 13,081 ล้านลูกบาศก์ เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของความจุอ่างฯ เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี มีปริมาณน้ำ 5,297 ล้านลูกบาศก์ เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุอ่างฯ

จากการติดตามสภาพการเพาะปลูกในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา หลังการประกาศงดส่งน้ำเพื่อทำ นาปรังไป พบว่าเกษตรกรบางส่วนยอมเสี่ยงทำนาปีต่อเนื่องและนาปรังรวมกันกว่า 2,000,000 ไร่แล้ว และมี แนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำได้ในช่วงฤดูแล้ง จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้งดทำนาปรัง และหันไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน เพื่อให้การใช้น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค การผลิต น้ำประปา และการผลักดันน้ำเค็ม ที่มักจะรุกล้ำเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงหน้าแล้งของทุกปี

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

๐๐๐

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วง วันที่ 1-30 พ.ย. 2557 มีจำนวน 484,513 ตัน มูลค่า 225.111 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 18.0% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 23.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 410,423 ตัน มูลค่า 181.694 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 พ.ย. 2557 มีจำนวน 5.843 ล้านตัน มูลค่า 2.563 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณลดลง 4.9% และมูลค่าลดลง 3.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 6.143 ล้านตัน มูลค่า 2.647 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานว่า ในเดือน ต.ค. เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 599,948 ตัน ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจำนวน 604,583 ตัน ในเดือน ก.ย. แต่เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับจำนวน 517,263 ตัน ในเดือน ต.ค. ปีที่แล้ว โดยตลาดสำคัญในช่วงเดือน ต.ค. ประกอบด้วย ตลาดเอเชียจำนวน 497,721 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 83% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด) ตามมาด้วยตลาดแอฟริกา จำนวน 54,985 ตัน ตลาดอเมริกาจำนวน 31,669 ตัน ออสเตรเลียจำนวน 8,688 ตัน และตลาดยุโรปและกลุ่ม ประเทศ CIS จำนวน 6,885 ตัน สำหรับชนิดข้าวที่ส่งออกนั้นประกอบด้วย ข้าวขาว 15% จำนวน 116,066 ตัน ข้าวขาว 5% จำนวน 112,180 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 131,902 ตัน ข้าวหอม (Jasmine rice) จำนวน 74,471 ตัน ข้าวเหนียว (Glutinous rice) จำนวน 114,557 ตัน และข้าวขาว 100%, 10% และชนิดอื่น ๆ รวมจำนวน 50,772 ตัน

[ที่มา Oryza.com](#)

ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) กำลังวางแผนที่จะนำเข้าข้าวเพิ่มเติม อีก 600,000 ตัน ในปีนี้ หลังจากที่พายุลูกเห็บ Hagupit (Ruby) ที่พัดผ่านเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้สร้างความเสียหายต่อ ผลผลิตข้าว ซึ่งมีการประเมินความเสียหายในเบื้องต้นพบว่าผลผลิตข้าวได้รับความเสียหายประมาณ 20,000 ตัน

ในปีนี้นี้ NFA สามารถที่จะนำเข้าข้าวในกรณีฉุกเฉินได้อีก 500,000 ตัน หลังจากที่มีผู้นำเข้าข้าว รวมแล้วประมาณ 1.8 ล้านตัน โดยเป็นข้าวที่มีการตกลงซื้อในปีนี่ยังรวม 1.5 ล้านตัน และ ข้าวที่มีการซื้อเมื่อปีที่ แล้วยังอีก 300,000 ตัน ทั้งนี้ NFA อาจจะใช้วิธีในการซื้อข้าวเพิ่มเติมจากผู้ขายที่ได้ทำสัญญาซื้อขายไปก่อนหน้านี้อีก ประมาณ 100,000 ตัน ทั้งนี้ ผู้บริหารของ NFA ได้เตรียมที่จะเข้าหารือกับสภาองค์การอาหารแห่งชาติ (the NFA Council) เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการนำเข้าข้าวเพิ่มเติม โดยในขณะนี้ยังไม่ได้มีการระบุเกี่ยวกับวิธีการนำเข้าว่าจะใช้ การเปิดประมูลทั่วไปหรือการซื้อแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล

[ที่มา Oryza.com](#)

อินโดนีเซีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Indonesian National Statistics Agency or Badan Pusat Statistik, BPS) ได้เผยแพร่รายงานพยากรณ์ผลผลิตข้าวในปี 2014 โดยคาดว่าจะมีการตลาด 2013/14 ผลผลิตข้าวมีประมาณ 36-36.3 ล้านตันข้าวสาร ส่วนในปีการตลาด 2014/15 นั้น คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 37 ล้านตันข้าวสาร

สำหรับการนำเข้าข้าวอินโดนีเซีย องค์การสำรองอาหาร (The Indonesian National Logistics Agency; BULOG) ได้ตั้งเป้าการจัดการข้าวในปี 2013/14 ไว้ที่ 3.85 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งสูงกว่าในปี 2012/13 ที่ 3.2 ล้านตัน ซึ่ง ณ เดือน ก.ค. ที่ผ่านมา สามารถจัดหาได้เพียง 1.9 ล้านตัน ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่จัดหาได้ประมาณ 2.6 ล้านตัน เนื่องจากอุปทานข้าวในตลาดลดลง ประกอบกับรัฐบาลกำหนดราคารับซื้อข้าวเท่าเดิม ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสถานะของสต็อกข้าวไว้ให้ได้ที่ 2 ล้านตัน ในสิ้นปีนี้ กระทรวงการค้า (the Indonesian Minister of Trade) จึงมอบหมายใน BULOG นำเข้าข้าวจากต่างประเทศได้ ซึ่งตามปกติแล้วผู้นำเข้าข้าวของอินโดนีเซียสามารถนำเข้าข้าวคุณภาพสูงได้ (premium quality rice) เช่น ข้าวบาสมาดิ ข้าวหอมมะลิ ข้าวญี่ปุ่น ข้าวเหนียว ปลายข้าว และข้าวชนิดพิเศษ อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาได้มีการนำเข้าข้าวคุณภาพปานกลาง (medium quality rice) โดยแจ้งว่าเป็นข้าวคุณภาพสูงแทน ดังนั้นเมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา ทางกรจึงได้ออกระเบียบการนำเข้าฉบับใหม่ (new regulations on Imports and Exports of Rice) โดยทางการไม่ได้ประกาศเกี่ยวกับข้าวคุณภาพพิเศษใดๆ ทั้งนี้ในแต่ละปีอินโดนีเซียนำเข้าข้าวชนิดนี้ประมาณ 200,000-250,000 ตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่า ในปีการตลาด 2013/14 จะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 1.225 ล้านตัน ส่วนในปี 2014/15 คาดว่าจะนำเข้าลดลงเหลือ 1 ล้านตัน

ที่มา Oryza.com

จีน

แหล่งข่าวรัฐบาลรายงานว่า รัฐบาลจีนกำลังวางแผนที่จะนำเข้าข้าวเพิ่มเติมในช่วงที่สถานการณ์ราคาข้าวในตลาดโลกกำลังลดต่ำลง ซึ่งการนำเข้าข้าวจะช่วยเพิ่มสต็อกข้าวและอุปทานข้าวในประเทศ ทั้งนี้ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ จีนนำเข้าข้าวประมาณ 1.65 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ จีนนำเข้าธัญพืชรวมทั้งหมด 72.49 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่าในปีการตลาด 2014/15 (ก.ค.-มิ.ย) จีนจะนำเข้าข้าวประมาณ 3.7 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 3% จากจำนวน 3.8 ล้านตัน ในปี 2013/14 เนื่องจากคาดว่าผลผลิตข้าวจะเพิ่มขึ้น โดยในปี 2014/15 คาดว่าผลผลิตข้าวจะมีประมาณ 144 ล้านตัน ข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1% จากจำนวน 142.53 ล้านตัน ในปีก่อนหน้าสำหรับการส่งออกนั้น คาดว่าในปี 2014/15 จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 350,000 ตัน เพิ่มขึ้น 36% จากปีก่อน ส่วนสต็อกข้าวปลายปีนั้นคาดว่า ในปี 2014/15 จะมีประมาณ 46 ล้านตัน ลดลง 1.4% จากปีก่อนหน้า เนื่องจากคาดว่ากรบริโภคข้าวจะเพิ่มขึ้นเป็น 148 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1% จากปีก่อนหน้า ทางด้านพื้นที่เพาะปลูกนั้น ในปี 2014/15 จะมีประมาณ 191 ล้านไร่เพิ่มขึ้นประมาณ 1% จากปีก่อนหน้า

ที่มา Oryza.com

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (South Korea's state run Agro-Fisheries & Food Trade Corporation; KAFTC) ได้ตกลงซื้อข้าวจากไทย (Long-grain milled non-glutinous rice of Thai origin) จำนวน 90 ตันในราคา 1,045 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน จากที่ได้มีการเปิดประมูลนำเข้าข้าวเมื่อวันที่ 25 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยกำหนดส่งมอบภายในวันที่ 31 ม.ค. 2558

ที่มา Oryza.com

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (MAFF) ได้ประกาศเปิดการประมุลนำเข้าข้าวแบบ General Import ครั้งที่ 8 ภายใต้ Minimum Access ปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 5 ธ.ค. ที่ผ่านมา จำนวนรวม 58,000 ตัน โดยกำหนดจะซื้อข้าวสารเมล็ดกลางจากสหรัฐฯจำนวนรวม 25,000 ตัน ข้าวสารเมล็ดยาว (non-glutinous milled long grain) จากไทยจำนวนรวม 14,000 ตัน ข้าวสารเมล็ดกลาง (non-glutinous milled medium grain) จากแหล่งใดก็ได้ (global quota) จำนวน 12,000 ตัน และข้าวสารเมล็ดยาว (non-glutinous milled long grain) จากแหล่งใดก็ได้ (global quota) จำนวน 7,000 ตัน

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า อินเดียส่งออกข้าวบาสมาดิประมาณ 1.4 ล้านตัน ในช่วง 6 เดือนแรก (เม.ย.-ก.ย.) ของปีงบประมาณ 2014/15 (เม.ย.-มี.ค.) ซึ่งลดลงถึง 26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 2.24 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งการส่งออกที่ลดลงเป็นผลจากการส่งออกข้าวบาสมาดิไปยังประเทศอิหร่านลดลง (อินเดียส่งออกข้าวบาสมาดิไปยังอิหร่านคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30% ของข้าวบาสมาดิที่ส่งออกทั้งหมด) ซึ่งนอกจากอิหร่านแล้วตลาดนำเข้าข้าวบาสมาดิที่สำคัญประกอบด้วย ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต อิรัก สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร

ทั้งนี้ สาเหตุที่ในปีนี้อินเดียส่งออกข้าวบาสมาดิไปยังอิหร่านลดลงนั้น เนื่องจากอิหร่านได้ปรับลดค่าสารตกค้างของสารหนูในข้าวสารที่ส่งไปยังอิหร่าน จากเดิมที่ 150 ppm เป็น 120 ppm รวมทั้งยังได้ปรับเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าข้าวบาสมาดิจากเดิมอัตรา 22% เป็น 45% ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าวบาสมาดิของอินเดียเป็นอย่างมาก และเมื่อเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลอิหร่านยังได้ปรับลดเป้าในการนำเข้าข้าวในปีนี้อีก เพราะมีสต็อกข้าวในประเทศส่วนเกินจากการที่เมื่อปีที่แล้วมีการนำเข้าข้าวจำนวนมาก ขณะที่ผลผลิตข้าวในปีนี้ได้ผลดี ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนแรก (เม.ย.-ก.ย.) ของปีงบประมาณ 2014/15 อินเดียส่งออกข้าวบาสมาดิไปยังอิหร่านประมาณ 420,000 ตัน ลดลง 51% เมื่อเทียบกับจำนวน 850,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเมื่อปีงบประมาณ 2013/14 อินเดียส่งออกข้าวไปยังอิหร่านจำนวน 1.44 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับปี 2012/13

ที่มา Oryza.com

ปากีสถาน

สมาคมผู้ส่งออกข้าวปากีสถาน (The Rice Exporters Association of Pakistan; REAP) กำลังขอให้ทางการปากีสถานช่วยเหลือในการเพิ่มปริมาณส่งออกข้าวไปยังตลาดที่สำคัญ เช่น จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เคนย่า อิหร่านและอิรัก รวมทั้งการหาตลาดใหม่ด้วย

ทั้งนี้ผู้แทนของสมาคมผู้ส่งออกได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงของทางการเกี่ยวกับปัญหาที่ผู้ส่งออกกำลังเผชิญในขณะนี้ โดยเฉพาะปัญหาด้านการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น รวมทั้งยังได้ชี้ให้เห็นว่าเกษตรกรควรได้รับการฝึกอบรมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าข้าวในตลาดโลกซึ่งผู้ซื้อข้าวต้องการข้าวที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ซึ่งหากเกษตรกรปฏิบัติตามได้ก็จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าข้าวของปากีสถานและเกษตรกรจะมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ที่มา Oryza.com

บังคลาเทศ

มีรายงานว่า บังคลาเทศได้ทำสัญญาขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (government-to-government; G2G) จำนวน 50,000 ตัน ให้แก่ประเทศศรีลังกา ในราคา 450 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (CIF) กำหนดส่งมอบภายในเดือน ม.ค. ปีหน้า ทั้งนี้ บังคลาเทศได้ให้ความมั่นใจว่าสต็อกข้าวของประเทศในปัจจุบันเพียงพอสำหรับการบริโภค

ภายในประเทศ ซึ่ง ณ วันที่ 2 ธ.ค. ที่ผ่านมา รัฐบาลมีสต็อกข้าวประมาณ 1.083 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 67% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

โดยปกติแล้ว บังคลาเทศมักจะนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเพื่อให้เพียงพอสำหรับการบริโภคภายในประเทศ และมีการส่งออกข้าวหอม (aromatic rice) เพียงเล็กน้อยในแต่ละปี โดยในช่วง 2 ปีงบประมาณที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวหอมคิดเป็นมูลค่าประมาณ 9.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (Bangladesh Bureau of Statistics ; BBS) รายงานว่า ในปีการผลิต 2013/14 บังคลาเทศมีผลผลิตข้าวประมาณ 34.36 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 33.76 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

ไนจีเรีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่า ผลผลิตข้าวในปีการตลาด 2014/15 ผลผลิตข้าวของไนจีเรียจะมีประมาณ 4.206 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 2.65 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 4.4% จากปี 2013/14 ที่ผ่านมา โดยคาดว่าในปีการตลาด 2014/15 จะมีความต้องการบริโภคข้าวหนึ่งประมาณ 6.5 ล้านตันข้าวสาร โดยกว่า 60% ของข้าวหนึ่งที่มีการบริโภคเป็นข้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้ข้าวหนึ่งยังคงเป็นข้าวที่ชาวไนจีเรียมนิยมบริโภค เพราะสามารถนำไปปรุงได้ง่าย ซึ่งข้าวหนึ่งได้รับความนิยมในกลุ่มประชากรที่อยู่ในเมืองซึ่งมีรายได้ค่อนข้างสูง ส่วนประชากรที่อยู่ในชนบทจะนิยมบริโภคข้าวที่ผลิตได้ในท้องถิ่น

ในปี 2015 ไนจีเรียจะมีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ ซึ่งข้าวเป็นปัจจัยสำคัญที่นักการเมืองมักจะใช้ในการบริจาคให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งการกระทำเช่นนี้ได้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วในเขตชนบทและเขตเมืองรอบนอก นอกจากนี้จากการที่ไนจีเรียมีอัตราการเติบโตของประชากรอย่างต่อเนื่อง การขยายตัวของเขตเมือง และรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ความต้องการบริโภคข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยที่กลุ่มประชากรที่อยู่ในเมืองจะนิยมบริโภคข้าวเมล็ดยาวที่ผ่านการขัดสีแล้วมากกว่าข้าวในประเทศ ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงคาดว่าความต้องการบริโภคข้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในปีการตลาด 2014/15 คาดว่าจะมีการนำเข้าประมาณ 3.8 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 27% จากจำนวน 3.0 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2013/14

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)